



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๗ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	หมายเหตุ
๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๐๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา	ไม่มีผู้สมัคร	
๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๘๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเจ้าฉ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง	๑. นางสาวกฤษณา ภูเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการวิชาการ)	

ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	หมายเหตุ
<p>๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๘๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำหยาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง</p>	<p>๑. นายพิเชษฐ เชื้อขำ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการวิชาการ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหยาด</p>	
<p>๔. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๒๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาตไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง</p>	<p>๑. นายนพดล นวลละออง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการวิชาการ) ๒. นางสาวชุติกกาญจน์ แสงระยับ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)</p>	
<p>๕. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๐๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก</p>	<p>๑. นางสุพาดณี พุ่มเรืองนาม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการวิชาการ) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสายทอง</p>	
<p>๖. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๐๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพายทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก</p>	<p>๑. นางสาวพนารัตน์ ภาไทสงค์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการวิชาการ)</p>	
<p>๗. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๒๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเอกราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก</p>	<p>๑. นายกฤษณะ ทองคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเอกราช</p>	

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยให้มารายงานตัว สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวุฒิชัย สิริโชค)

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ